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อนุกรรมการด้านกฎหมายมองว่า กสทช มีอ านาจในการอนุญาตหรือไม่ในดีลการควบรวมกิจการ

จากข่าวนี้เราคิดว่าประเดน็อยู่ท่ีเรื่องของข้อกฎหมายว่าสรุปแลว้ กสทช มีอ านาจหรือไมใ่นเรื่องของการควบรวมกิจการ ซึ่งถ้าดูจาก
ความเห็นของอนุกรรมการดา้นกฎหมายมองว่ามีอ านาจ ซึ่งปัจจุบันทาง กสทช เองได้มีการส่งเรื่องไปยังกฤษฎีกาให้ตดัสินว่ามีอ านาจ
หรือไม่

ซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับที่เราเคยน าเรียนไปว่าถ้าดีลนี้ถูกมองว่าเป็นการผูกขาด กสทช สามารถที่จะไม่อนุญาตได้ แต่ถ้าไม่นั้นจาก
กฎหมายดา้นการควบรวมกิจการนั้น กสทช มีหน้าที่เพียงรับทราบเท่านั้น
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